

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 3 năm 2021

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm

Trong tháng, Ban Thường trực tiếp nhận tổng hợp 401 ý kiến dư luận trong các tầng lớp nhân dân, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện, báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

Bà con nông dân phần khởi trước tình hình thu hoạch vụ lúa Đông Xuân trúng mùa, bán được giá, đảm bảo cho nông dân có lãi. Tuy nhiên, người dân còn lo lắng trước diễn biến của giá lúa hiện nay tăng từ đầu vụ và có xu hướng giảm nhẹ trong thời điểm nông dân thu hoạch rộ; tình hình giá cả các mặt hàng cây ăn trái, nông sản (bưởi, xoài...) vẫn còn bấp bênh, đầu ra thiếu ổn định; giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vẫn còn ở mức cao, giá cá tra giảm, ảnh hưởng đến các hộ chăn nuôi. Người dân mong muốn các ngành chức năng tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường, định hướng và quy hoạch sản xuất tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản để bà con nông dân yên tâm sản xuất trong thời gian tới.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

*** Về Y tế và tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19:**

- Dư luận quan tâm và theo dõi diễn biến của tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước, tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch bệnh của các ngành chức năng. Tuy nhiên, tâm trạng vẫn còn lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở Campuchia, nhất là tình hình dịch bệnh ở các tỉnh giáp biên giới với tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. Nguyện vọng của Nhân dân mong muốn các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ ở tuyến biên giới giữa tỉnh An Giang với tỉnh Kandal, tỉnh Takeo (Campuchia) để ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để người dân an tâm.

- Theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 (khoảng 150 triệu liều), cuối tháng 02/2021, Việt Nam đã nhập lô hàng vắc xin đầu tiên để thực hiện tiêm ngừa dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam. Qua khảo sát đối với vấn đề này, hầu hết các ý kiến của những người được hỏi (82%) đánh giá tâm trạng, nguyện vọng của Nhân dân phần khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và mong muốn các ngành chức năng sớm triển khai đến các tầng lớp nhân dân để đẩy lùi tình hình dịch bệnh nhằm khôi phục lại sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác. Tuy nhiên, vẫn còn 26% ý kiến bày tỏ sự lo lắng với tác dụng phụ của vắc xin (như vắc xin

Astrazeneca sau khi được tiêm phòng trên người ở một số nước như: Đan Mạch, Na Uy đã xuất hiện triệu chứng huyết khối). Một vài ý kiến cho rằng, nguồn cung còn ít so với nhu cầu, giá thuốc lại cao, người dân có mức thu nhập thấp và trung bình sẽ khó tiếp cận được vắc xin.

Dư luận xã hội phản ánh, trước thông tin Chính phủ cho phép xã hội hóa trong việc mua vắc xin phòng ngừa Covid-19, hiện nay đã xuất hiện một số tổ chức, cá nhân, báo, đài đứng ra vận động sự đóng góp của người dân, đây chỉ là những hành động mang tính bộc phát, không theo định hướng, tổ chức của chính quyền địa phương. Dư luận mong muốn các ngành chức năng sớm có chủ trương thành lập tổ chức hoặc Ban vận động quỹ để thu nhận sự đóng góp. Qua đó, dư luận đề nghị các ngành chức năng nghiên cứu và thử nghiệm kỹ những loại vắc xin phù hợp để phát huy tác dụng, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra; phân loại đối tượng ưu tiên để thực hiện việc tiêm ngừa đảm bảo độ bao phủ và sự công bằng đối với đối tượng thụ hưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao mục đích, ý nghĩa của việc tiêm vắc xin.

**** Về Giáo dục và đào tạo:***

Có ý kiến phản ánh trong ngành giáo dục, một bộ phận giáo viên đang quan tâm và bày tỏ thái độ chưa hài lòng đối với yêu cầu phải có Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng hạng giáo viên (I, II, III) ở các cấp học, được quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyên vọng của giáo viên mong muốn ngành giáo dục cần đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ, tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Chọn đơn vị uy tín, nghiêm túc, kiểm tra đánh giá trung thực để tổ chức bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho giáo viên.

**** Cải cách hành chính:***

Người dân quan tâm đến việc quy định cấp thẻ căn cước công dân, trong đó có một số ý kiến phản ánh đối với các trường hợp hộ dân là người trung niên, người cao tuổi không còn giữ giấy khai sinh, việc trích lục khai sinh để bổ sung thủ tục theo quy định đa số đều gặp khó khăn khi phải về nơi đăng ký ban đầu để trích lục. Người dân mong muốn ngành chức năng cần nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi đối với những trường hợp trên. Một vài ý kiến phản ánh, việc cấp thẻ căn cước công dân được triển khai đồng bộ nên có lúc tập trung rất đông người dân tại nơi làm thẻ nên mất nhiều thời gian. Người dân mong muốn ngành công an và đơn vị phụ trách nghiên cứu tổ chức nhiều điểm để thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ, giảm được thời gian cho người đến làm thẻ; đồng thời, tăng cường cán bộ trực tiếp hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân thực hiện các thủ tục theo quy định được dễ dàng và nhanh hơn.

**** Đầu tư và xây dựng:***

Năm 2020, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang được Chính phủ công nhận là đô thị loại 1; UBND tỉnh ra quyết định công nhận một số xã ở các huyện lên thị trấn. Từ đó, giá đất (đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm) trên thị trường tăng mạnh; bên cạnh đó, quỹ đất của tỉnh để xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp ngày càng thu hẹp, ảnh hưởng đến đời sống, an cư của cán bộ, công chức, người lao động. Qua khảo sát về tâm tư, nguyện vọng của người có thu nhập thấp (chưa có đất ở, nhà ở), ý kiến của những người được hỏi cho rằng, hiện nay, đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm trên thị trường tăng giá mạnh, cùng với việc giá cả thị trường, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng nên người có thu nhập thấp, cán bộ, công chức, người lao động (chưa có đất ở, nhà ở) rất khó khăn để có thể mua được đất, nhà để sinh sống.

Qua đó, nguyện vọng của người dân mong muốn các ngành có liên quan, đặc biệt là ngành Tài nguyên và Môi trường có những giải pháp bình ổn giá đất, hạn chế tình trạng tung tin nâng giá lên cao so với bảng công bố giá đất của UBND tỉnh; đề nghị UBND tỉnh quan tâm ban hành nhiều chính sách, quy hoạch để hỗ trợ cho người có thu nhập thấp (cán bộ, công chức, người lao động) có nhiều chính sách mua nền nhà trả chậm hoặc xây dựng nhiều nhà ở xã hội, nhà ở dành cho cán bộ, công chức, viên chức và công nhân với giá ưu đãi, tạo điều kiện cho họ an cư, lạc nghiệp ổn định cuộc sống. Một số ý kiến đề xuất, kiến nghị với ngành chức năng cần mở rộng khu dân cư ven đô thị, nơi đất trồng lúa có giá thấp, sản xuất không hiệu quả thành lập cụm, tuyến dân cư; có chính sách linh hoạt trong tách thửa để tạo điều kiện cho người dân xây dựng nhà ở những vùng khó khăn; đẩy nhanh tốc độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở cho hộ dân.

*** Về môi trường:**

- Huyện Chợ Mới: Qua ý kiến phản ánh của dư luận, trên địa bàn xã An Thạnh Trung, vẫn còn một vài tuyến đường trên địa bàn xã chưa có xe thu gom rác. Dư luận mong muốn các ngành chức năng của xã quan tâm trang bị xe thu gom rác để đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Thành phố Long Xuyên: Có ý kiến phản ánh, tình trạng ô nhiễm môi trường tuyến Rạch Cái Sơn, thuộc phường Mỹ Phước còn diễn ra do một số bà con đốn cây, xả rác làm dòng chảy bị ứ đọng. Qua đó, dư luận mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động người dân về ý thức bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

*** Về trật tự an toàn giao thông:**

- Thành phố Long Xuyên:

+ Nhiều ý kiến phản ánh, hiện nay do đến mùa vía bà Chúa Xứ Núi Sam (Tp Châu Đốc), lưu lượng xe lưu thông trên Quốc lộ 91 thuộc địa bàn thành phố Long Xuyên quá cao, nhất là giờ cao điểm, ngày thứ bảy, chủ nhật sẽ dẫn đến ùn tắc giao thông. Dư luận mong muốn lực lượng công an trên địa bàn thành phố Long Xuyên quan tâm, thường xuyên điều tiết giao thông vào giờ cao điểm nhằm hạn chế ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, dư luận cũng mong muốn các ngành chức năng sớm thi công hoàn thành tuyến đường tránh Tp Long Xuyên để giảm bớt lưu lượng giao thông trên Quốc lộ 91.

+ Có ý kiến phản ánh, sau khi hoàn thành việc thi công nâng cao trình mặt đường Quốc lộ 91, nắp cống của hệ thống nước thải tại một số đoạn trên địa bàn thành phố Long Xuyên (từ Nhà thờ đến ngã tư đền Bốn ngọn, từ ngã tư Bảo hiểm Bảo Việt đến cầu Nguyễn Trung Trực) thấp hơn mặt đường, tạo thành các ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Qua đó, dư luận mong muốn ngành giao thông - vận tải nghiên cứu, có giải pháp khắc phục tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

3. Tình hình trật tự, an toàn xã hội

- Dư luận rất đồng tình với nỗ lực của lãnh đạo và lực lượng Công an tỉnh trong việc tấn công tội phạm, triệt phá các đường dây buôn lậu thời gian gần đây, nhất là đường dây 20 tỷ đô luân chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, dư luận mong muốn ngành công an tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, tích cực theo dõi và triệt phá các đối tượng,

băng, nhóm tội phạm để ổn định tình hình an ninh trật tự trong tỉnh, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp và an toàn cho người dân.

- Thành phố Long Xuyên: Thời gian gần đây, tình hình trộm cắp trong nội ô thành phố Long Xuyên có chiều hướng gia tăng; khu vực khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên, lợi dụng ban đêm không có người trong nhà, một số đối tượng trộm cắp mở khóa vào nhà lấy trộm xe Honda,...; tại các khu vực xảy ra trộm cắp (như đã nêu trên) đều có camera an ninh giám sát của Công an phường nhưng chưa phát huy tác dụng trong việc truy xuất hình ảnh, xác định đối tượng để xử lý. Dự luận đề nghị Công an thành phố Long Xuyên và công an các phường nội ô thuộc thành phố cần tăng cường tuần tra kiểm soát, giám sát để phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng phạm tội nhằm bảo đảm an toàn xã hội ở khu dân cư; kiểm tra, khôi phục hệ thống camera an ninh để khai thác, sử dụng đúng mục đích, truy vết chính xác đối tượng phạm tội.

- Huyện Tri Tôn: Tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy, đua xe trái phép vào ban đêm, việc phát tờ rơi để cho vay tín dụng đen trên địa bàn thị trấn Tri Tôn còn diễn ra. Qua đó, người dân mong muốn ngành công an thị trấn Tri Tôn quan tâm, tăng cường công tác tuần tra để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Qua phản ánh của dự luận, một số địa phương như: Huyện Châu Thành, Thoại Sơn, tình hình trộm cắp vẫn còn diễn biến khá phức tạp ở địa bàn một số xã, thị trấn và đề nghị ngành công an trên địa bàn tăng cường công tác theo dõi, tuần tra để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

4. Tình hình dự luận Nhân dân quan tâm về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dự luận quan tâm, theo dõi công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời, mong muốn qua công tác bầu cử sẽ lựa chọn những người tiêu biểu, có đức, có tài, tận tâm vì Nhân dân phục vụ, lắng nghe ý kiến phản ánh của Nhân dân, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc, kiến nghị của Nhân dân; ban hành các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Qua đó, dự luận mong muốn các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, các mốc thời gian của công tác triển khai bầu cử để người dân hiểu rõ và chủ động tham gia bỏ phiếu theo quy định, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số được biết để thực hiện tốt quyền công dân của mình.

5. Sự quan tâm của dự luận liên quan đến tình hình biển Đông

Dự luận trong cán bộ, công chức, cán bộ hưu trí quan tâm nhiều đến tình hình biển Đông và một số hành động của Trung Quốc trên biển Đông đối với Việt Nam và một số nước lân cận. Qua đó, dự luận mong muốn Đảng và Nhà nước kiên định lập trường và có những chính sách mềm dẻo, linh hoạt để đấu tranh đối với các thế lực xâm lược, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

II. Một số đề xuất, kiến nghị

Qua nội dung phản ánh, kiến nghị của Nhân dân được nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị:

1. Kiến nghị UBND tỉnh

- Quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai dự án đường tránh Tp Long Xuyên để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm giảm tải việc ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 91.

- Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh:

+ Sở Y tế: Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra sức khỏe những người xuất, nhập cảnh, qua biên giới theo đường mòn, lối mở; tăng cường chỉ đạo các ngành y tế địa phương phối hợp với ngành công an theo dõi tình hình tạm trú và người ngoài tỉnh trở về địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiêm ngừa vắc xin phòng, chống Covid-19 để việc tiêm ngừa đạt hiệu quả cao khi được triển khai thực hiện tại tỉnh An Giang.

+ Sở Giáo dục - Đào tạo: Quan tâm đến một số ý kiến phản ánh về lĩnh vực giáo dục đã phản ánh trong báo cáo.

+ Sở Giao thông, vận tải: Quan tâm và có giải pháp xử lý đối với một số vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông đã được phản ánh trong báo cáo.

+ Công an tỉnh: Quan tâm đến những ý kiến phản ánh của dư luận liên quan đến trật tự, an toàn xã hội đã được nêu trong báo cáo.

- Các sở, ban, ngành có liên quan: Quan tâm đến các lĩnh vực đã được người dân phản ánh trong báo cáo.

2. Kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quan tâm đến những vấn đề bức xúc của người dân được nêu trong báo cáo.

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nhận được ý kiến phản hồi của Sở Giao thông, vận tải; UBND huyện Tri Tôn và UBND thành phố Long Xuyên được đăng trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa chỉ: <http://ubmttqvn.angiang.gov.vn> (mục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền).

Qua ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến phản hồi để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có cơ sở trả lời cho người dân được rõ./.

Nơi nhận:

- BTT.UBTWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;
- Ban Công tác phía Nam;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo TU;
- VP Tỉnh ủy;
- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Sở Y tế;
- Sở Giáo dục-Đào tạo;
- Công an tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo An Giang, Đài PT-TH AG;
- Các vị BCV, CTV và Ủy viên UBMTTQVN tỉnh;
- HU, UBND, UBMTTQVN các H, TX, TP;
- Lưu: VT, Ban TG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Lĩnh